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Teitl: Llythyrau gan y Cadeirydd i'r Ysgrifennydd Cynulliad 

 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 8 Mehefin, cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd 
Cynulliad i fynegi pryderon yr aelodau yngln â digwyddiadau diweddar yn First Line ac i ofyn am 
eglurhad yngln ag adroddiadau diweddar am doriadau yng nghyllidebau'r WDA yn y Gogledd. 
Ceir copi o'r llythyrau yn Atodiadau 1 a 2.

 

Atodiad 1

 

 

 

 

Rhodri Morgan AC AS

Prif Ysgrifennydd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA 

 

 

 

Pwyllgor Datblygu Economaidd 

Economic Development Committee

 

Bae Caerdydd / Cardiff Bay

Caerdydd / Cardiff

CF99 1NA 

 

Dyddiad / Date 9 Mehefin 2000 

 

Annwyl Rhodri



FIRST LINE MOBILE COMMUNICATIONS

Yn ei gyfarfod ddoe, mynegodd y Pwyllgor Datblygu Economaidd ei bryder a'i siom yngln â chau 
First Line, a cholli 2,000 o swyddi.

Mae pryderon y Pwyllgor fel a ganlyn:

- yr amgylchiadau sy'n sail i'r achos penodol hwn: a gafodd y cwmni unrhyw gymorth cyhoeddus 
(cyngor, grantiau etc), pa wybodaeth oedd ar gael i swyddogion y Cynulliad, WDA, CHM yngln â 
sefyllfa'r cwmni, pa gamau posib y gellir eu cymryd yn awr, a pha gamau a roddir ar waith i 
gynorthwyo'r staff sydd wedi colli'u gwaith;

- effaith cau'r gwaith ar enw da canolfannau galw yn gyffredinol ac felly ar recriwtio;

- o ystyried llwyddiant diweddar Cymru wrth ddenu canolfannau galw, beth ellir ei wneud i 
gynorthwyo'r cwmnïau hynny i gynnig cyflogaeth o safon a chyfrannu yn y tymor hir at economi 
Cymru;

- pa strategaeth ddylid ei rhoi ar waith ar gyfer y math o ganolfannau galw y mae Cymru am eu 
hannog a'u cefnogi yn y dyfodol.

Byddwn yn croesawu eich sylwadau ar y pryderon hyn. A allech hefyd ystyried a fyddai modd 
gofyn i'r WDA gynnal archwiliad o'r holl ganolfannau galw y mae wedi gweithio â hwy er mwyn 
rhoi persbectif i drafodaethau ar y mater. Efallai y bydd y Pwyllgor am ystyried y materion hyn 
yn ei gyfarfod nesaf.

Yn gywir

VAL FELD AC

Cadeirydd

Pwyllgor Datblygu Economaidd

 

Atodiad 2

 



 

 

Rhodri Morgan AC AS

Prif Ysgrifennydd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA 

 

Pwyllgor Datblygu Economaidd 

Economic Development Committee

Bae Caerdydd / Cardiff Bay

Caerdydd / Cardiff

CF99 1NA 

Dyddiad / Date 13 Mehefin 2000 

Annwyl Rhodri

Cyllideb y WDA - Y Gogledd

Yn y Pwyllgor Datblygu Economaidd yr wythnos ddiwethaf, trafodwyd y cyhoeddusrwydd a 
awgrymodd bod cyllideb y WDA ar gyfer y Gogledd wedi'i thorri. Byddwn yn ddiolchgar pe 
gallech roi gwybodaeth bellach i'r Pwyllgor i nodi a yw cyllideb y WDA ar gyfer y Gogledd wedi'i 
thorri, ac os felly, pam.

Yn gywir

 

VAL FELD AC

Cadeirydd

Pwyllgor Datblygu Economaidd

 


	Local Disk
	At the Committee meeting on 8 June, the Chair agreed to write to the Assembly Secretary to express members’ concerns on recent events in First Line and for clarification on the recent reports of cuts in the WDA’s North Wales budgets


